

Số: /BC-UBND

Đắk Kôi, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khoá XV, kỳ họp lần thứ 7.

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND xã về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND xã báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ:

1. Về thực hiện chương trình công tác của UBND xã và xây dựng, ban hành văn bản

Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND xã; UBND xã đã ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023¹, nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Nhìn chung, trong năm 2023, Chương trình công tác và các nhiệm vụ được UBND huyện, UBND xã giao được các ban, ngành thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng được nâng lên; văn bản được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tuy nhiên một số nội dung triển khai vẫn còn chậm trễ và chưa chủ động trong công tác tham mưu.

¹ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 03/1/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Đắk Kôi năm 2023; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/02/2023 về chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đô thị mới, cụm công nghiệp-đô thị-dịch vụ năm 2023 trên địa bàn xã Đắk Kôi; Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2023 về triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023 trên địa bàn xã Đắk Kôi; Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 24/01/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Đắk Kôi năm 2023; Thông báo số 07/TB-UBND ngày 21/2/2023 về phân công nhiệm vụ các thành viên BGN phụ trách giám hộ nghèo trên địa bàn xã Đắk Kôi; Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 16/01/2023 về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Đắk Kôi năm 2023.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã

- UBND xã tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND xã với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch và từng thành viên UBND. Các thành viên tham gia có trách nhiệm vào việc giải quyết các công việc chung của tập thể UBND xã, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công. UBND xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giải quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt chẽ và khẩn trương.

- Ngoài xử lý công việc thường xuyên, UBND xã, Chủ tịch UBND xã luôn quan tâm xử lý, giải quyết các công việc đột xuất phát sinh, các vấn đề nổi cộm; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhiều cuộc họp để xử lý, giải quyết các vấn đề quan trọng. Thông báo kết luận cuộc họp được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

- Hoạt động của UBND xã, thành viên UBND xã đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc. UBND xã thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công tác phối hợp của UBND xã với Thường trực HĐND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ngành đoàn thể:

- Trong mối quan hệ với Thường trực HĐND xã, UBND xã luôn giữ chế độ họp hàng tháng, hàng quý qua đó để trao đổi thống nhất chủ trương, biện pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc và phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Việc trao đổi thông tin báo cáo giữa Thường trực HĐND và UBND xã được duy trì thường xuyên và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND và UBND xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn chuẩn bị và tham gia các đợt tiếp xúc cử tri; tiếp thu, ghi nhận, xem xét trả lời và giải quyết thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri và giám sát.

- UBND xã đã xây dựng Quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, các ngành đoàn thể, phối hợp, tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với MTTQVN xã, các ngành, đoàn thể cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự giám sát, tham gia đóng góp của MTTQ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Các phong trào “Đền ơn đáp

nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND và Ủy ban MTTQVN xã.

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023:

Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND xã đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, chương trình hành động và các văn bản khác có liên quan để chỉ đạo các ban, ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, căn cứ các chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của xã, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Về kinh tế

- Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân bố trí cơ cấu giống cây trồng, thời vụ gieo trồng phù hợp với tình hình thực tế của xã, đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất; triển khai các biện pháp phòng, chống, sâu bệnh trên cây trồng và vật nuôi; chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu triển khai kế hoạch đột phá 03 lĩnh vực đột phá theo kế hoạch đầu năm; báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2023; xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện năm 2023; tham mưu các giải pháp nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, tổ chức thành công lễ ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm 2023. Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Qua rà soát thôn Kon R Gõ làm thôn điểm về xây dựng NTM trong năm 2023. Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành có liên quan tiến hành cấp phát, hỗ trợ cây, con giống cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo kịp thời vụ.

- Chỉ đạo thu hoạch diện tích vụ Đông Xuân 2023; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Tham gia và phát động tốt Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

- Rà soát các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển; công tác quyết toán các dự án hoàn thành; triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; theo dõi tình hình thu chi, thanh quyết toán các dự án trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra các hoạt động bán hàng đa cấp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành lang an toàn đường bộ.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là vốn NSNN, vốn chương trình MTQG; đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình, dự án hoàn thành.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí hành chính; bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước;

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường.

2. Về Văn hóa - Xã hội

- Tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh. Công tác duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng dạy học tham gia tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và khai giảng năm học 2023-2024 theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các điểm trường.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; Tuyên truyền, vận động Nhân dân luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, phát triển TDTT quần chúng và các môn thể thao truyền thống không ngừng được quan tâm; phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn xã.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã nhân dịp các ngày lễ, tết.

- Cấp gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, tiến hành cấp phát, hỗ trợ cây, con giống cho đối tượng kịp thời vụ, rà soát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai kế hoạch năm 2023.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, làm tốt công tác trực. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân phòng, chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc rượu..

3. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, trật tự an toàn xã hội

- Bám sát địa bàn không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 01/5, dịp lễ Phật đản năm 2023, tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an ninh trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Ban chỉ huy Quân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; công tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được chỉ đạo triển khai; các chế độ, chính sách cho đối tượng được chi trả kịp thời.

III. Đánh giá chung:

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân xã đã nỗ lực bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân xã, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể. Hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành đã góp phần vào kết quả chung của xã: Kinh tế ổn định, lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm, chống hạn, chống phá rừng, chống cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép... được chỉ đạo triển khai hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức có sự chuyển biến tích cực; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo được giải quyết kịp thời; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác chỉ đạo điều hành còn có một số hạn chế đó là: Có một số văn bản chỉ đạo của cấp trên đôi lúc triển khai chưa kịp thời;

Việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã còn chậm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024.

1. Các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND xã thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên (*lâm sản, khoáng sản, nguồn nước...*). Đặc biệt là triển khai 03 lĩnh vực đột phá về KTXH, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái pháp luật; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại.

2. Các thành viên UBND xã, Chủ tịch UBND xã nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với ban, ngành mình quản lý, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục phù hợp.

3. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác năm và hàng tháng, cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã.

4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất vụ Mùa và vụ Đông Xuân trên địa bàn xã phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm;

5. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, Thực hiện nghiêm túc các thủ tục về đất đai, môi trường đối với các công trình xây dựng cơ bản.

6. Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch 2023, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

7. Nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa các ban, ngành đoàn thể nhất là trong việc chuẩn bị, xây dựng các đề án, báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều ban, ngành.

8. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; nhất là các bệnh trong thời điểm giao mùa.

9. Tập trung nắm bắt, rà soát và chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các thông tin, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

10. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Hội đồng nhân dân xã khoá XV, kỳ họp lần thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- TT Đảng uỷ (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Câu

